



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ก.คลังรอ"กยศ."เคลียร์เงินกู้2.8หมื่นน.ศ. "ฉลองภพ"รับช่วยพิจารณาแล้ว

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายวิจิตร ศรีสอาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ จำนวน 28,000 คน ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินว่า วันเดียวกันนี้ตนได้ทำหนังสือถึงนายฉลองภพ สสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เพื่อรายงานสภาพปัญหาและขอให้มีการทบทวนเรื่องนี้ เพื่อให้สามารถจัดสรรเงินกู้ กยศ.แก่ผู้กู้รายใหม่ 28,000 คนดังกล่าว โดยอาจจะให้ทางกองทุน กยศ.นำเงินที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้กู้รายเก่าประมาณ 1,500 ล้านบาท มาจัดสรรให้กับกลุ่มดังกล่าวก็น่าจะเพียงพอ นอกจากนี้ ตนยังได้หารือรอบกับนายฉลองภพ และนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ถึงปัญหาเรื่องนี้แล้ว ซึ่งรัฐมนตรีทั้งสองก็รับที่จะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป ส่วนผลจะออกมาเช่นไรต้องรอดำเนินการจากทางกระทรวงการคลังก่อน

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีกับทางผู้จัดการกองทุน กยศ.มองว่า หากอนุมัติให้กู้ยืม อาจจะเป็นภาระผูกพันด้านงบประมาณในระยะยาว เพราะนิสิตนักศึกษาต้องใช้เวลาเรียน 4 ปีนั้น ตนคิดว่า กยศ.มีการจัดสรรเงินกู้ยืมเรียนมา 10 กว่าปีแล้วและก็เป็นงบประมาณผูกพันมาตลอด คิดว่าการทำงานอะไรก็ต้องมีการปรับเพื่อแก้ปัญหาด้วย ถ้ามีปัญหาขาดงบก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องหามาเพิ่ม แต่เมื่อมีเงินที่เหลือจากกลุ่มนักศึกษาที่กู้ต่อเนื่อง ก็ไม่น่าจะเป็นภาระอะไรหากนำเงินมาให้ผู้กู้รายใหม่

"หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหาทางช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน หากใครอยู่ในเกณฑ์ยากจนยิ่งงี้ก็ต้องพยายามหาเงินมาให้กู้ยืมเรียนให้ได้ เพราะเงินดังกล่าวไม่ได้ให้เปล่า แต่มีการใช้คืนในอนาคต" นายวิจิตรกล่าว และว่า ส่วนกรณีนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับโอนเงิน กยศ.ในขณะนี้ ซึ่งเกรงว่าอาจมีปัญหาลาออกกลางคันนั้น คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียนให้จนกว่าจะได้รับเงิน กยศ.

ด้านนายฉลองภพกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบเรื่องว่า กยศ.มีเงินไม่พอ แต่หากเงินไม่พอจริงๆ กยศ.ก็ต้องทำหนังสือมายังกระทรวงการคลัง เพื่อให้พิจารณาว่าเม็ดเงินที่ต้องการมีจำนวนเท่าไร และจะเกิดภาระผูกพันต่องบประมาณในระยะยาวหรือไม่ อย่างไร

หน้า 26